



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร  
yt กรมส่งเสริมการเกษตร  
x กรมส่งเสริมการเกษตร  
t ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
e agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่- วิสาหกิจชุมชนสู่การ เป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	1	กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่-วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	เกษตรทำกิน
	2	กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ายกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	FB: Bangkok News Network
	3	กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้ายกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	FB: Bangkok News Network
	4	กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้ายกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	สื่อธุรกิจ
	5	กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้ายกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน	ยูทูป: the Bangkok News Network
รับสมัคร SF และ YSF ปี 2568	6	กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร Smart Farmer และ Young Smart Farmer ปี 2568 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	MOJO THAI NEWS
ส่วนภูมิภาค			
พริก	7	"แพร่" ปักหมุดผู้ผลิตพริกคุณภาพ ดันยอดขาย 96 ล้านบาท กระตุ้นตลาดเชื่อมโยงผู้ประกอบการ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน	8	เกษตรอำเภอบ้านไผ่ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพริกสำหรับส่งออกสหภาพยุโรป	NBT Connex
เปิดตลาดสินค้าเกษตรกร	9	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษเปิดตลาดสินค้าเกษตรกรตำรวจร่วมใจมีนัดกันทุกวันพุธ	ยูทูป: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด	10	เลี้ยงจังหวัด - ทำเกษตรผสมผสาน จ.สุรินทร์	ยูทูป: Thai PBS

**กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่-วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร**


การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน และเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ แต่การพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ท่ามกลางความท้าทาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวและมองถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมีเกษตรกรรุ่นใหม่กว่า 25,500 คน และวิสาหกิจชุมชนกว่า 73,000 แห่ง และพัฒนาเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอีกกว่า 578 เครือข่าย การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จึงต้องเริ่มจากกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด E-Marketing

รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงินการทำธุรกิจสมัยใหม่ ความรู้ทางบัญชี ภาษี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมาตรฐานการเกษตรในอนาคต ที่ต้องทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และบริการจากกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

นายพีรพันธ์ กล่าวอีกว่า เป้าหมายของโครงการในครั้งนี้คือ การพัฒนาทักษะ ของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญลงฝึกสอนเชิงพื้นที่ (Coaching) ให้คำแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารเชิงธุรกิจและเสริมสร้างแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



โดยใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดต้นแบบใน 6 พื้นที่ที่สามารถส่งต่อแนวคิด และองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรอื่นรอบข้างได้ เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของไทย คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและทักษะอย่างรอบด้าน และเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่มีความยั่งยืนและพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



**30 ต.ค.67 กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ายกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร**



**Bangkok News Network**

1 วัน · 🌐

**ติดตาม**

**ภาพรวม**

**ความคิดเห็น**

**30 ต.ค.67 กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ายกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร**



**กรมส่งเสริมการเกษตร**เดินทางยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน และเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ แต่การพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ท่ามกลางความท้าทาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวและมองถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุ... ดูเพิ่มเติม



**กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้านำยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร**

★★★★★ เมื่อ : 30 ต.ค. 2567

1.9k Shares    f 1.4k    ✉ 475    <    ✉    📷



กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน และเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ แต่การพัฒนามาให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ท่ามกลางความท้าทาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวและมองถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ



**นายพิรพัฒน์ คุ้มทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรรุ่นใหม่กว่า 25500 คน และวิสาหกิจชุมชน กว่า 73000 แห่ง และพัฒนาเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอีกกว่า 578 เครือข่าย การพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร

จึงต้องเริ่มจากกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะ ด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด E-Marketing รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงิน การทำธุรกิจสมัยใหม่ ความรู้ทางบัญชี ภาษี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมาตรฐานการเกษตรในอนาคต ที่ต้องทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายนโยบายเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการรณรงค์ผู้ผลิตที่เกี่ยวเนื่องและบริษัทรายการค้าจากกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของโครงการในครั้งนี้คือ การพัฒนาทักษะ ของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสูงฝึกสอนเชิงพื้นที่ (Coaching) ให้คำแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารเชิงธุรกิจและเสริมสร้างแนวคิดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดต้นแบบใน 6 พื้นที่ ที่สามารถส่งต่อแนวคิด และองค์ความรู้ไปยังเกษตรกร อื่นรอบข้างได้ เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของไทย คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและทักษะอย่างรอบด้าน และเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่มีความยั่งยืนและพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

#####





30 ต.ค.67 กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้านำยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน



the Bangkok News Network  
4.41K subscribers

Subscribe

👍 2

🔗 Share

⬇️ Download





## กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร Smart Farmer และ Young Smart Farmer ปี 2568 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ...



ตุลาคม 31, 2567



จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้มีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน





นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า.. กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้ความรอบรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาด โดยมีรูปแบบตลาดนำการผลิต มีทักษะในการบริหารจัดการกิจการ โดยเกษตรกร (ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ไม่จำกัดอายุ) จะได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer เกษตรกรต้นแบบ และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจแบบ “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนด้านแรงงาน และลดต้นทุนด้านการผลิต บริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบธุรกิจการเกษตร เป็นการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเป็นต้นแบบขยายผล สู่เกษตรกรในพื้นที่ และชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของ เกษตรกรรุ่นใหม่ (อายุระหว่าง 17 – 45 ปี ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว) จะได้รับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” มีความรู้ ให้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้ง ยังได้รับการพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันการเงิน และองค์กรอิสระอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง และลดความเหลื่อมล้ำในระดับเศรษฐกิจฐานราก สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุได้ต่อไป



รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า.. เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จะได้รับการพัฒนา 5 ทักษะสำคัญ ดังนี้ 1) Growth Mind Set & Anti Fragile มีความเชื่อว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ ความพยายาม และการฝึกฝน และเมื่อล้มเหลวจะพยายามมากขึ้น และความสามารถในการต้านทานความเปราะบาง 2) Learning Skills สามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การสร้างไอเดียใหม่ 3) Financial Literacy ความสามารถที่จะเข้าใจและกระจายความเสี่ยงทางการเงิน 4) Digital Literacy ความสามารถในการเข้าใจ เข้าถึง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 5) ESG Environment Social Governance Literacy for Resilience: Environment Social Governance ความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งบวกและลบต่อสิ่งแวดล้อม



กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรสมัครเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ประจำปี 2568 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน และสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ...

**กรมส่งเสริมการเกษตร**

รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่  
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2568

**คุณสมบัติผู้สมัคร**

- มีอายุระหว่าง 17-45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ
- ยินยอมเขียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว

**เอกสารการสมัคร**

- ใบสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนเกษตรกรหรือใบรับรองการยื่นทะเบียนเกษตรกร

**การรับสมัคร**

- รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด
- ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

**กรมส่งเสริมการเกษตร**  
รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ

**SF Smart Farmer**  
www.ssf.go.th

**กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรให้เป็น SMART FARMER**

**โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรกร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER)) ประจำปี 2568**

ประเมินวิเคราะห์ตนเอง และวางแผนพัฒนาตนเอง

ปรับแนวคิด อบรมเสริมทักษะจำเป็นด้านการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่าย

เจ้าหน้าที่ติดตาม แนะนำ ตามระบบ T&V System อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติมทักษะการเกษตรบนทวนผลการปฏิบัติ

ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer หลังการพัฒนา

**คุณสมบัติผู้สมัคร**

1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่จำกัดอายุ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง และยังไม่เคยได้รับการพัฒนาเป็น SMART FARMER
2. เกษตรกรที่เคยรับการพัฒนา SMART FARMER แล้วแต่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น SMART FARMER

**เอกสารการสมัคร :** บัตรประจำตัวประชาชน  
**สถานที่รับสมัคร :** สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน  
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :** ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

**“มาเป็นเครือข่ายคนเกษตรด้วยกัน”**  
ปรับแนวทางการทำงาน พัฒนาการปฏิบัติ  
สู่คุณสมบัติความปราดเปรื่อง

เอกสารใบสมัคร

**กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร**

## "แพร์" ปักหมุดผู้ผลิตพริกคุณภาพ ดันยอดขาย 96 ล้าน กระตุ้นตลาดเชื่อมโยงผู้ประกอบการ



นายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์พริกเมืองแพร์ ณ แปลงสาธิตพริกนางสายทอง สุธงกัน ต.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 โดยมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 70 คน

นางสาวอัญชลี ปัญญาภวาว เกษตรจังหวัดแพร่ เผยข้อมูลการผลิตพริกของจังหวัด ระบุมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 1,206 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4 ตันต่อไร่ สร้างรายได้รวมกว่า 96.48 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พริก 5 กลุ่ม รวมสมาชิก 300 ราย ราคาจำหน่ายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท

"เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตพริกเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการบริโภคทั่วไป" นางสาวอัญชลีกล่าว ด้านรองผู้ว่า คุณากร เน้นย้ำถึงความท้าทายของเกษตรกรผู้ปลูกพริก ทั้งปัญหาราคาผันผวน สภาพอากาศแปรปรวน โรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น พร้อมระบุว่า การจัดงานครั้งนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้ว่าแพร่เป็นแหล่งผลิตพริกคุณภาพ

ไฮไลท์ของงานประกอบด้วย:

- พิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิตพริก
- นิทรรศการแสดงผลผลิตพริกจังหวัดแพร่
- จำหน่ายผลผลิตพริกสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มแปลงใหญ่ 3 อำเภอ ได้แก่ หนองม่วงไข่ ร้องกวาง และสอง

การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิต ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนพริกจังหวัดแพร่

หมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่

## เกษตรกรอำเภอบ้านไผ่ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพริกสำหรับส่งออกสหภาพยุโรป



เกษตรกรอำเภอบ้านไผ่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพริกสำหรับส่งออกสหภาพยุโรป

นายบัณฑิต ขาวสวน เกษตรอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายนางสาวดวงกมล เริ่มตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชนิตา หวานเชียง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านไผ่ ลงพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (พริก) หมู่ที่ 4 บ้านคูใหญ่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพริกสำหรับส่งออกสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการการขยายผลเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพริก มะเขือ และมะระจีนสำหรับการส่งออกสหภาพยุโรป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ กรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำขั้นตอนการสำรวจศัตรูพริกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก

### รูปภาพ





**สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษเปิดตลาดสินค้าเกษตรกรรตำรวจร่วมใจมีนัดกันทุกวันพุธ**



สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  
710 subscribers

Subscribe

👍 1

➦ Share

⬇️ Download





เลี้ยงจิ้งหรีด - ทำเกษตรผสมผสาน จ.สุรินทร์ | ทุกทิศทั่วไทย | 30 ต.ค. 67



Thai PBS  
9.06M subscribers

Subscribe

👍 130   🗣   ➦ Share   ⬇ Download   ⋮

6,146 views Oct 30, 2024 #ThaiPBS  
พาไปชมเกษตรกรหญิงเก่ง จ.สุรินทร์ เลี้ยงจิ้งหรีด และแมลงเศรษฐกิจครบวงจร ลดต้นทุนการเลี้ยงด้วยการปลูกพืชให้กิน และทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้ยั่งยืน